

CHUYÊN MỤC I

PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM

Tai nạn, thương tích đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 15 tuổi, gần 70% các ca tử vong trẻ em trên một tuổi là do tai nạn, thương tích gây ra mà nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, ngã, ngộ độc, bỏng, cháy, điện giật, hóc nghẹn,...

Tại tỉnh Hưng Yên, trong 3 năm gần đây, mỗi năm có hàng trăm trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có khoảng 30 trẻ em bị tử vong, chủ yếu là những vụ đuối nước đau lòng, xảy ra nhiều nhất vào dịp hè.

Nguyên nhân gốc rễ của thực trạng này là do nhận thức, kiến thức về tai nạn, thương tích và an toàn của người dân còn thấp; ý thức trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong việc quản lý, trông nom, phòng tránh tai nạn, thương tích cho con cái còn hạn chế.

Phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em trước hết thuộc về mỗi gia đình, cùng với sự tham gia của nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội.

Để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất: Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em; giám sát, trông nom trẻ em cẩn thận.

Thứ hai: Giáo dục, hướng dẫn cho trẻ bảo vệ mình khỏi tai nạn, thương tích; dạy cho trẻ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; thực hiện luật an toàn giao thông, không chơi những trò chơi nguy hiểm; nhận biết những nguy cơ có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác để tự phòng tránh.

Thứ ba: Xây dựng mỗi gia đình trở thành ngôi nhà an toàn bằng cách sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, hợp lý, an toàn, không để trẻ tiếp xúc với tác nhân có thể gây tai nạn, thương tích như: thức ăn nóng, phích nước sôi, ổ điện, vật sắc nhọn, súc vật, các loại thức ăn ôi thiu hoặc có chất gây độc; lắp đặt rào ngăn trẻ tiếp xúc với nguồn nước. Thực hiện tốt mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”.

Thứ tư: Xây dựng cộng đồng, làng xóm, phố phường văn minh, đảm bảo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em.

Tứ năm: Các ban, ngành đoàn thể cần phối hợp tuyên truyền cho người dân, gia đình và trẻ em và các kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng cơ sở hạ tầng; thường xuyên rà soát, kiểm tra, làm biển báo, rào chắn, nắp đặt các thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn, thương tích.

Hãy chung tay phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em!